

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 31 กรกฎาคม 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3898

หน้า: 1 (บนซ้าย), 6

Col.Inch: 57.53

Ad Value: 71,912.50

PRValue (x3): 215,737.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รวบ'เสียใหญ่'โกงข้าว 98 ล.ชโมยข้าวโกดังปทุมไปขาย

## รวบ'เสียใหญ่'โกงข้าว 98 ล. ชโมยข้าวโกดังปทุมไปขาย

ตามรวบ "เสียใหญ่ ปทุมฯ" พร้อม  
พวกรวม 2 คน โกงข้าว 98 ล้าน  
สุดเสียบให้ อ.ต.ก.เข้าโกดังเก็บข้าว ก่อน  
แอบชโมยไปเวียนเทียน ● อ่านต่อหน้า 6

### รวบ"เสียใหญ่"

(ต่อจากหน้า 1)

ในโครงการรับจำนำข้าว เร่งล่าอีก 5 คนร่วม  
ขบวนการ ด้าน "ปนัดดา" เผยตรวจสอบปมข้าว  
ใกล้เสร็จ เตรียมนำผลส่ง "นบช." ลั่นเห็นพู่ชื่อเสียง  
ข้าวไทยให้กลับมากองโลกอีกครั้ง ส่วน ป.ป.ช.  
เตรียมส่งสำนวนคดี "ปู" ทูจริตจำนำข้าวให้  
ออสส.สั่งฟ้องสัปดาห์หน้า ทางด้านโพลนัก  
เศรษฐศาสตร์หนุนนโยบายลดต้นทุนผลิตข้าวของ  
คสช. ชูเหนือประกันรายได้ยุค "อภิสิทธิ์" และจำนำ  
ข้าวสมัย "ยิ่งลักษณ์"

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 ที่สำนักงานผู้บัญชาการ  
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  
รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรัทธา  
รังสีพราหมณ์ รอง ผบ.ช.ภ.1 พล.ต.ต.วิรุฬ  
เยี่ยมไพจิตร รอง ผบ.ช.ภ. พล.ต.ต.สมิท มุกดา  
สนิท ผบ.ภ.จ.ว.ปทุมธานี พล.ต.อ.อัศวิน พิมลศรี  
รอง ผบ.ภ.ป. และ พ.อ.สมชาย อ่อนสัมกิจ  
รอง ผบ.ป.ต.อ.2 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัว  
นายกิตติพงศ์ แสนวงกุล หรือเล็ก ผู้ต้องหาตาม  
หมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 149/2557 ลง  
วันที่ 29 ก.ค.2557 และนายธีระศักดิ์ แสนวงกุล  
หรือ เสียใหญ่ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด  
ปทุมธานี เลขที่ จ150/2557 ลงวันที่ 29 ก.ค.2557  
กรณีนำไปขาย 98,000 กระสอบ เป็นมูลค่าความ  
เสียหาย 98 ล้านบาท โดยจับกุมได้ที่ รร.ริสมอน  
รัตนธิเบศร์

พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการตรวจ  
สอบพบว่า มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในเขต  
พื้นที่ สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งผู้ต้องหา  
ทั้งสองได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวเพื่อเกษตรกร  
(อ.ต.ก.) ให้เข้าพื้นที่โกดังเก็บข้าว แต่ผู้ต้องหา  
ร่วมกันชโมยข้าวที่ฝากไว้ไปหมุนเวียนเข้าโครงการอีก  
หลายครั้ง ก่อนที่จะหลบหนีไปในเวลาต่อมา  
นอกจากคดีข้าวหายในพื้นที่ปทุมธานีแล้ว ยังได้รับ  
รายงานเพิ่มเติมอีกว่า ในพื้นที่ จ.พิจิตร  
อ.ตะพานหิน ก็มีข้าวหายไปกับโกดังเช่นเดียวกัน  
ล่าสุด ได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนขยายผลว่า  
เป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ร่วมกันลักทรัพย์  
ในเวลากลางคืน โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน  
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับ  
คุ้มครองทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วย  
ประการใดๆ และโดยใช้อันตราพาหนะเพื่อสะดวกแก่  
การกระทำความผิด การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้  
พ้นการจับกุม" ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน  
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือ  
ของรัฐ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว  
Panadda Diskul ระบุว่า "ช่วงนี้จะขออนุญาต  
งด Post เรื่องผลการตรวจโกดัง/ไซโลข้าวลงสักช่วง  
หนึ่ง เพราะใกล้เวลาที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางออก  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโกดัง/ไซโลข้าว ของคณะทำงาน  
ทั้ง 100 คณะ นำโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
และกระทรวงต่างๆ ข้าพเจ้าและทีมงานทุก  
ภาคส่วนกำลังดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่  
เป็นภาพรวมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นบช. ทั้ง  
ในเรื่องคุณภาพข้าวประเภทต่างๆ ปริมาณคงเหลือ  
โดยที่ทีมงานทุกคนจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ถึง  
ความสามารถ เพื่อตอบสนองบุญคุณพี่น้องชาวไทย  
ในการที่ฟื้นฟูชื่อเสียงของข้าวไทยให้กลับคืนสู่  
สถานภาพเดิมที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณไปทั่วโลก  
ข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำถึงเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษา  
และเดินทางติดตามพ่อ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็น  
เอกอัครราชทูตไทยในทวีปยุโรป ตามร้านอาหารที่มี  
ชื่อเสียงหลายแห่ง จะนิยมตีพิมพ์ไว้ในเมนูว่า ทุก  
รายการอาหารเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ จาก  
ประเทศไทย (All dinners served with hot  
Thai rice) ซึ่งทำให้ข้าพเจ้า และคนไทยทุกๆ คนมี  
ความภาคภูมิใจมาก.

วันเดียวกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน  
สนามบินนั้น นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน  
ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการส่งสำนวนอาญาคดีจำนำ  
ข้าวให้อัยการสูงสุด ว่า ขณะนี้การทำสำนวนเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการส่งให้อัยการ  
สูงสุด ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนี้ ส่วนกรณีการ  
ถอดถอนที่วุฒิสภาส่งเรื่องมา แต่ขณะนี้ไม่มีวุฒิสภา

นั้น ปกติหากวุฒิสภาส่งเรื่องมา และ ป.ป.ช.มีมติ  
ถอดถอน ก็จะส่งเรื่องกลับไปวุฒิสภา แต่เนื่องจาก  
ขณะนี้ไม่มีวุฒิสภาถอดถอนต่างๆ ที่อยู่ในชั้น  
ตอนของ ป.ป.ช.จะต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อน  
จนกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎร (สนช.) หลังจาก  
นั้นจึงจะประสานส่งเรื่องให้ สนช.ต่อไป ทั้งนี้ ใน  
ส่วนของคดีถอดถอนที่ ป.ป.ช.ดำเนินการอยู่คือ การ  
ถอดถอนอดีต ส.ส. และ ส.ว. จากการแก้ไข  
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว. โดย  
มิชอบ และเรื่องถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน  
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงกลาโหม ในคดีละเลย เพิกเฉยให้มีการ  
ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นนัก  
เศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 34 แห่ง จำนวน  
72 คน เรื่อง "เปรียบเทียบนโยบายข้าวจากยุค  
อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ถึง คสช. นโยบายใดโดนใจนัก  
เศรษฐศาสตร์" โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-28  
ก.ค.57 ที่ผ่านมา ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ ร้อย  
ละ 63.9 ให้นโยบายลดต้นทุนการผลิต (ข้าว) ของ  
คสช.เหนือกว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรในยุคนาย  
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนโยบายจำนำข้าวในยุคน.ส.  
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก  
นักเศรษฐศาสตร์ เพียงร้อยละ 13.9 และร้อยละ  
1.4 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจากประเด็นการประเมินใน 5 ด้าน  
พบว่า นโยบายลดต้นทุนการผลิตของ คสช.ได้รับการ  
ประเมินที่เหนือกว่านโยบายประกันรายได้  
เกษตรกรและนโยบายจำนำข้าวในทุกประเด็น โดยเฉพาะ  
ประเด็นการเป็นภาระต่อต้นทุนทางการคลัง  
น้อย (ร้อยละ 58.3 บอกว่าใช่) การสะท้อนกลไก  
ราคา (ร้อยละ 56.9) ถัดมาเป็นประเด็นการก่อให้เกิด  
การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (ร้อยละ 41.7)  
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อยละ 41.7) และ  
ประเด็นชาวนาได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและเท่าเทียม (ร้อยละ  
40.3)

ขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์ยังให้ข้อเสนอ  
แนะในการดำเนินนโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าวของ

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 31 กรกฎาคม 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3898

หน้า: 1 (บนซ้าย), 6

Col.Inch: 57.53

Ad Value: 71,912.50

PRValue (x3): 215,737.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รวบ'เสี่ยใหญ่'โก่งข้าว98ล.ขโมยข้าวโกดังปทุมไปขาย

คสช. ดังนี้ อันดับ 1 ต้องให้ความสำคัญต่อการตลาดการขยายตลาด ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงควรดูแลกลไกตลาดให้มีการทำงานอย่าง ที่ควรจะเป็นเพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ชาวนา อันดับ 2 การดำเนินนโยบายลดต้นทุนต้อง ทำพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) อย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยการทำโซนนิ่งพื้นที่เกษตร การปรับปรุงคุณภาพ ข้าว การปรับปรุงระบบชลประทาน การปรับปรุง คุณภาพดิน อันดับ 3 บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของเกษตรกร หลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ สถาบันการศึกษาผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและ ผู้เกี่ยวข้อง